

BÁO CÁO

Về việc kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của công dân

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện Công văn số 595/UBND-KT, ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của công dân, ngày 31/01/2024, UBND huyện có công văn số 297/UBND-KT chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện là cơ quan thường trực Hội đồng GPMB đường cao tốc huyện Gio Linh (sau đây gọi tắt là Ban QLDA) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các hồ sơ thủ tục liên quan để tham mưu UBND huyện xử lý nội dung phản ánh của công dân. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Ban QLDA đã cung cấp hồ sơ cho các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp tham mưu UBND huyện xử lý, kết quả xử lý cụ thể như sau:

1. Về phản ánh tình trạng chuyển nhượng khối lượng xây lắp

Theo hồ sơ đề xuất đã được thẩm định, phê duyệt tại Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND huyện Gio Linh thì Liên danh An Thịnh, Nam Bến Hải và Hòa Hưng (gồm Công ty TNHH MTV An Thịnh; Công ty TNHH Nam Bến Hải; Công ty CP tư vấn và xây dựng Hòa Hưng) là đơn vị được chỉ định thầu để thực hiện gói thầu Xây lắp + thiết bị công trình: Khu tái định cư xã Linh Trường, huyện Gio Linh phục vụ dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ. Qua kiểm tra thực tế tại công trường và hồ sơ quản lý chất lượng xây dựng công trình thì cả ba nhà thầu trên đang thực hiện các phần công việc đã được phân chia theo thoả thuận liên danh và hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư, không có dấu hiệu chuyển nhượng khối lượng xây lắp như phản ánh.

2. Về tình trạng khai thác đất đắp

Theo hồ sơ thiết kế đất đắp được lấy tại mỏ Hồ La Ngà, theo hồ sơ đề xuất của Đơn vị thi công (do Công ty TNHH MTV An Thịnh đại diện liên danh) thì đất đắp được khai thác tại mỏ đất ở hồ Trung Chỉ và Công ty TNHH MTV Quý Hoài tại Vĩnh Linh. Đến nay, theo báo cáo của Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát và Đơn vị thi công thì tại thực tế công trường, Công ty TNHH Nam Bến Hải đã thực hiện được 18 lớp đất đắp có cao độ 48.9m với tổng khối lượng đắp khoảng: 31.000 m³ (Trong đó, đất tận dụng để đắp tại công trường khoảng 7.465 m³, còn lại đất phải vận chuyển từ nơi khác khoảng 23.535 m³). Đến ngày 30/01/2024, đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát đã ký biên bản nghiệm

thu công việc xây dựng hằng ngày tại công trường với tổng khối lượng khoảng 31.000 m³. Việc nghiệm thu quản lý chất lượng công trình do đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thực hiện trực tiếp với đơn vị thi công và báo cáo tình hình công việc hằng ngày cho Ban QLDA; Ban QLDA sẽ căn cứ trên khối lượng công việc được các đơn vị đã nghiệm thu để tổng hợp, kiểm tra rà soát và nghiệm thu thanh toán khi khối lượng đảm bảo theo thoả thuận trong hợp đồng xây dựng và khi có yêu cầu của các đơn vị. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Ban QLDA chưa thực hiện nghiệm thu thanh toán đối với bất kỳ hạng mục nào của gói thầu (trong đó, bao gồm hạng mục đất đắp).

Qua phản ánh của nhân dân, ngày 22/01/2024, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Linh Trường lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Tạ Quang Túy (sinh năm 1995, trú tại Khu phố 4, thị trấn Gio Linh) về hành vi huỷ hoại đất. Khoảng 2 ngày sau, ông Trần Sỹ Hùng (là con ông Trần Kim Ngân Giám đốc Công ty TNHH MTV Hữu Minh Tuấn) đã đặt vấn đề với ông Nguyễn Vĩnh để hạ thấp độ cao phần đất của ông Nguyễn Vĩnh. Việc tự ý hạ thấp độ cao đất, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an huyện, UBND xã Linh Trường lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Vĩnh về hành vi huỷ hoại đất, làm biến dạng địa hình với số tiền 45 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của thửa đất trước khi vi phạm (Quyết định số 08/QĐ-XPHC ngày 01/02/2024). Tại buổi làm việc ngày 02/02/2024 với các đơn vị liên quan, Công ty TNHH Nam Bến Hải xác nhận Nhà thầu đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV Hữu Minh Tuấn để cung cấp đất tại chân công trình, về nguồn gốc đất Công ty TNHH MTV Hữu Minh Tuấn chịu trách nhiệm.

Ngày 02/02/2024, Hội đồng GPMB đường cao tốc huyện đã cung cấp các tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra và cùng các đơn vị liên quan phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị (PC03) đã tiến hành kiểm tra tại hiện trường, hiện đang chờ kết quả điều tra.

Trên đây là kết quả quá trình kiểm tra, xác minh và xử lý nội dung phản ánh của công dân, UBND huyện Gio Linh báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh được biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện;
- Lưu: VT.

**T.M UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Đắc Hoá